



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐสิงคโปร์

- นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อนำไปสู่การเป็นสิงคโปร์ที่ดีกว่าปัจจุบัน เมื่อครบรอบ ๑๐๐ ปี

๒. สาธารณรัฐโปรตุเกส

- พรรครัฐบาลผสมกลาง-ขวาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป

๑. สาธารณรัฐสิงคโปร์ : นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อนำไปสู่การเป็นสิงคโปร์ที่ดีกว่าปัจจุบัน เมื่อครบรอบ ๕๐ ปี (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้นำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าพิธีสาบานตนในโอกาสรับตำแหน่ง ณ ทำเนียบประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาประเทศในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีของการประกาศเอกราชไปจนถึงการครบรอบ ๑๐๐ ปี โดยกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทุกคนล้วนมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นคณะรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับภารกิจสำคัญที่สุดในการนำพาสิงคโปร์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบต่อจากการพัฒนาประเทศที่ดำเนินมาแล้ว ๕๐ ปี นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังประกอบด้วยบุคคล ๔ ช่วงวัย ทั้งบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมาก่อนกับรัฐมนตรีใหม่ โดยจะเป็นโอกาสให้ทำงานและเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อเตรียมการสร้างผู้นำและคณะทำงานชุดใหม่ที่จะขึ้นมานำพาประเทศชาติต่อไป เพื่อสิงคโปร์ในอนาคตเมื่อครบรอบ ๑๐๐ ปีที่ต้องดีกว่าสิงคโปร์ปัจจุบัน

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้กล่าวถึงผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด ว่าเป็นชัยชนะของชาวสิงคโปร์อย่างแท้จริง เพราะทำให้ได้รัฐบาลที่แข็งแกร่ง มีเสถียรภาพ อีกทั้งเป็นสัญญาณสำคัญที่สื่อให้ประชาคมโลกได้รับทราบถึงความต้องการของชาวสิงคโปร์ที่ตัดสินใจเลือกลักษณะพิเศษของสิงคโปร์ที่เคยเป็นมาในอดีตให้คงอยู่ต่อไป จากการเลือกตั้งทั่วไปของสิงคโปร์เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ที่ผ่านมา พรรครัฐบาลได้แก่ พรรคกิจประชาชน (People's Action Party - PAP) ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นถึงร้อยละ ๖๙.๘๖ โดยได้ที่นั่งในสภา จำนวน ๘๓ ที่นั่งจากจำนวนทั้งหมด ๘๙ ที่นั่ง ในขณะที่อีก ๖ ที่นั่ง เป็นของพรรคแรงงาน (Workers' Party - WPS) อนึ่ง ในการประชุมรัฐสภาที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะเสนอให้ นางฮาลิมา ยาคอบ ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมัยที่สองด้วย

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้กล่าวถึงแนวคิดสำคัญว่า สิงคโปร์ปัจจุบัน จะไม่เพียงเรียนรู้เรื่องราวในอดีตเพื่อนำมาเป็นบทเรียนเท่านั้น แต่ยังคงมองไปในอนาคตอันยาวไกลอีกด้วย รัฐบาลสิงคโปร์จะได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวสิงคโปร์ได้พบปะสนทนาและแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ดังเช่นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ จะจัดงานนิทรรศการ หัวข้อเรื่อง “อนาคตของเรา”(The future of us) ณ บริเวณสวนสาธารณะใกล้อ่าวสิงคโปร์ ภายใต้แนวคิดสำคัญ (Themes) ประกอบด้วยเรื่อง อนาคตของการเรียนรู้ตลอดชีวิต อนาคตของสิ่งแวดล้อม อนาคตของการดูแลเอาใจใส่ และอนาคตของการดำรงชีวิตและการทำงานอย่างชาญฉลาด เป็นต้น

ที่มา : <http://www.pmo.gov.sg/mediacentre/transcript> (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

<http://www.channelnewsasia.com/news> (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

<http://www.thejakartapost.com/news> (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

<http://www.pmo.gov.sg/mediacentre/statement> (๒๘ กันยายน ๒๕๕๘)

๒. สาธารณรัฐโปรตุเกส : พรรครัฐบาลผสมกลาง-ขวาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป (วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘)

พรรครัฐบาลผสมกลาง-ขวาของโปรตุเกส (Portugal's ruling centre-right coalition) ได้ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ที่ผ่านมา และได้กลับมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่อีกครั้งแม้ว่าจะไม่สามารถครองเสียงข้างมากในรัฐสภาได้อย่างเด็ดขาด จากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democratic Party) ของนายกรัฐมนตรีเปโดร ปาสซอส โคเอลโญ (Mr. Pedro Passos Coelho) และพรรคประชาชนอนุรักษ์นิยม (Conservative Popular Party) ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๓๘.๓ ในขณะที่พรรคสังคมนิยม (Socialist Party) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านภายใต้การนำของนายอันโตนิโอ คอสตา (Mr. Antonio Costa) นายกรัฐมนตรีกรุงลิสบอน ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๓๒.๔ ในการนี้ พรรคร่วมรัฐบาลได้ที่นั่งในสภา จำนวน ๑๐๔ ที่นั่ง ซึ่งไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด ๒๓๐ ที่นั่ง โดยนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส ได้แถลงว่าจะเจรจากับพรรคการเมืองอื่นๆ ให้เข้าร่วมรัฐบาล และจะเจรจากับพรรคฝ่ายค้านเพื่อให้สนับสนุนการดำเนินนโยบายเข้มงวดด้านงบประมาณแผ่นดินและมาตรการลดหนี้สาธารณะของประเทศต่อไป อนึ่ง ยังคงรอผลการลงคะแนนเสียงอีกส่วนหนึ่งสำหรับ ๔ ที่นั่งในสภา จากชาวโปรตุเกสผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่อาศัยในต่างประเทศ โดยจะสรุปผลอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ นี้

อนึ่ง ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำยังคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับรัฐบาลใหม่ของโปรตุเกส ทั้งนี้ พรรครัฐบาลผสมภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีโคเอลโญ ได้เข้าบริหารประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปโซน โปรตุเกสประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอีกทั้งต้องชำระหนี้สินจำนวนมหาศาลจากการที่รัฐบาลโปรตุเกสช่วงก่อนหน้าได้ขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศด้วย โดยนายกรัฐมนตรีโคเอลโญ ได้ดำเนินนโยบายเข้มงวดด้านงบประมาณแผ่นดินส่งผลให้เศรษฐกิจของโปรตุเกสเริ่มฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนโปรตุเกสจำนวนไม่น้อยมีความเห็นว่าการดำเนินนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากอัตราการว่างงานของชาวโปรตุเกสยังคงเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง ข้อมูลสถิติของโปรตุเกสล่าสุด ระบุว่า มีชาวโปรตุเกสว่างงานถึงร้อยละ ๑๒ ประชาชนมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ร้อยละ ๒๐ นอกจากนี้ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ มีชาวโปรตุเกสย้ายถิ่นออกจากประเทศ เป็นจำนวน ๔๘๕,๐๐๐ คน และยังมีมูลค่าหนี้สาธารณะของประเทศถึงร้อยละ ๑๒๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดเป็นลำดับที่สองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ Bangkokpost ฉบับวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

<http://www.theguardian.com/world/2015> (๕ ตุลาคม ๒๕๕๘)

<http://www.bbc.com/news/world-europe> (๕ ตุลาคม ๒๕๕๘)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธภาพนานาชาติ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๘ ตุลาคม ๒๕๕๘